

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖

ส่วนกลาง		
ประเด็น	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
เตือนภัยพิบัติ	๑. เกษตรเตรียมช่วยเกษตรกรหลังพายุฤดูร้อน ถล่มทั่วไทย ๒๔ - ๒๖ เม.ย.	กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
เตือนภัยพิบัติ	๒. เตือนเกษตรกรรับมือพายุฤดูร้อนช่วง ๒๔ - ๒๖ เม.ย. ๖๖ กระทบผลผลิตเสียหาย	ประชาชาติธุรกิจออนไลน์
เตือนภัยพิบัติ	๓. กรมส่งเสริมการเกษตร เตือนเกษตรกรรับมือพายุ ฤดูร้อนช่วง ๒๔ - ๒๖ เม.ย. ๖๖ พร้อมเฝ้าระวัง และป้องกันความเสียหาย	Thailand Plus Online
เตือนภัยพิบัติ	๔. กรมส่งเสริมการเกษตร เตือนเกษตรกรรับมือพายุ ฤดูร้อนช่วง ๒๔ - ๒๖ เม.ย. ๖๖	Facebook เรื่องเล่าข่าวเกษตร
เกลือทะเล	๕. เตือนผู้ประกอบการระวังเกลือผสม แนะนำ ซื้อเกลือจาก ๓๗ แหล่งจำหน่ายที่เชื่อถือได้	สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ ออนไลน์
เกลือทะเล	๖. กรมส่งเสริมการเกษตร เตือนผู้ประกอบการ ระวังเกลือผสม แนะนำซื้อเกลือจาก ๓๗ แหล่งจำหน่าย ที่เชื่อถือได้ ป้องกันผลิตภัณฑ์เสียหาย	ThaiPR.NET
เกลือทะเล	๗. กรมส่งเสริมการเกษตร เตือนผู้ประกอบการ ระวังเกลือผสม	เดลินิวส์ออนไลน์
เกลือทะเล	๘. เตือนระวัง!! เกลือผสม แนะนำซื้อจาก ๓๗ แหล่ง จำหน่ายที่เชื่อถือได้เท่านั้น	เกษตรทำกินออนไลน์

เกษตรเตรียมช่วยเกษตรกรหลังพายุฤดูร้อน กลุ่มทั่วไทย 24-26 เม.ย.

กรมส่งเสริมการเกษตร เตือนเกษตรกรรับมือพายุฤดูร้อนช่วง 24 - 26 เม.ย. 66 เผ่าระวังและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น พร้อมสั่งการเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมช่วยเหลือเกษตรกรเบื้องต้นและหลังเกิดภัย

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับที่ 3 เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน จะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 24 - 26 เมษายน 2566 ทำให้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนแผ่ลงทะเลจีนใต้ ส่งผลให้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้น



ซึ่งลักษณะเช่นนี้จะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ จะเริ่มมีผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคอื่น ๆ จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไป กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรตามภารกิจที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มความสามารถ

กรมส่งเสริมการเกษตรจึงขอให้เกษตรกรและประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบน ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

โดยเฉพาะสวนไม้ผลซึ่งเป็นพืชที่ปลูกครั้งเดียวอยู่ได้นานหลายปี เกษตรกรจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งภัยแล้ง ลมพายุ และน้ำท่วมไว้ล่วงหน้า ซึ่งขณะนี้ผลไม้ภาคตะวันออกหลายชนิดกำลังออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากทั้งทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง ส่วนภาคเหนือมีทั้งลำไยและลิ้นจี่ที่ใกล้ออกสู่ตลาด สำหรับภาคตะวันตกมีลิ้นจี่ที่ขณะนี้ออกสู่ตลาดแล้วเช่นกัน

กรมส่งเสริมการเกษตรขอแนะนำวิธีการดูแลสวนไม้ผลในระยะหลังการเกิดพายุฤดูร้อน ดังนี้

๑) สวนไม้ผลที่ได้รับผลกระทบจากพายุ สามารถที่จะฟื้นฟูได้โดยทำการตัดแต่งกิ่งที่ฉีกหัก หรือต้นไม้ที่โคนล้ม ออกทันทีที่พื้นดินในบริเวณสวนแห้ง

๒) ขณะที่ดินยังเปียกชื้นอยู่ เกษตรกรไม่ควรนำเครื่องจักรกลเข้าไปในสวน เพราะจะทำให้โครงสร้างดินถูกทำลาย และอัดแน่นได้ง่าย

๓) กรณีที่มีดินโคลนทับถมเข้ามาในสวน เมื่อดินแห้งให้ขุดหรือปาดเอาดินโคลนที่ทับถมออกจากบริเวณทรงพุ่มให้ลึก ถึงระดับดินเดิม เพื่อให้การถ่ายเทอากาศดีขึ้น และหากต้นไม้เอนลง ให้ใช้เชือกหรือลวดดึงลำต้นให้ตั้งตรง โดยยึดไว้กับหลัก หรือไม้ผลต้นอื่น พร้อมตัดแต่งกิ่งออก ๑ ใน ๓ ของที่มีอยู่ ซึ่งจะช่วยให้ต้นไม้ผลฟื้นตัวเร็วขึ้น จากนั้นควรฉีดพ่นปุ๋ยทางใบ ให้แก่ไม้ผล และเมื่อดินแห้งเป็นปกติ ควรพรวนดินเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้แก่รากพืช ซึ่งจะทำให้ราก แตกใหม่ได้ดีขึ้น และ ควรใส่ปุ๋ยบำรุงต้นด้วย

๔) หากสังเกตเห็นต้นไม้ผลใบเหี่ยวเฉา ควรให้น้ำอย่างน้อย ๗-๑๐ วันต่อครั้ง หรือให้น้ำปริมาณเพียงพอ กับความต้องการของพืช เพื่อช่วยให้ไม้ผลผ่านช่วงแล้งไปได้

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้สั่งการให้สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวัง ติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด และเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ให้คำแนะนำ และประสานงานเพื่อให้ความช่วยเหลือ เกษตรกรเบื้องต้นแล้ว

สำหรับกรณีพื้นที่เกษตรได้รับความเสียหายสิ้นเชิง เกษตรกรจะได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๔ คือ เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับ กรมส่งเสริมการเกษตรก่อนเกิดภัย

โดยจะได้รับความช่วยเหลือครัวเรือนละไม่เกิน ๓๐ ไร่ แบ่งเป็น ข้าว ไร่ละ ๑,๓๔๐ บาท พืชไร่และพืชผัก ไร่ละ ๑,๙๘๐ บาท ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่น ๆ ไร่ละ ๔,๐๔๘ บาท ทั้งนี้เกษตรกรสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงาน เกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้านท่าน

เดือนเกษตรกรรับมือพายุฤดูร้อนช่วง 24-26 เม.ย. 66 กระทบผลผลิตเสียหาย

กรมส่งเสริมการเกษตร เดือนเกษตรกรรับมือพายุฤดูร้อนช่วง 24-26 เม.ย. 66 ฝ้าระวังและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น พร้อมสั่งการเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมช่วยเหลือเกษตรกรเบื้องต้นและหลังเกิดภัย

วันที่ 25 เมษายน 2566 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับที่ 3 เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน จะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 24-26 เมษายน 2566



นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

ทำให้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนแผ่ลงทะเลจีนใต้ ส่งผลให้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้น

ซึ่งลักษณะเช่นนี้จะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ จะเริ่มมีผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคอื่น ๆ จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไป

“ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกร จึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรตามภารกิจที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มความสามารถ”

กรมส่งเสริมการเกษตรจึงขอให้เกษตรกรและประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบน ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง

สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย โดยเฉพาะสวนไม้ผลซึ่งเป็นพืชที่ปลูกครั้งเดียวอยู่ได้นานหลายปี เกษตรกรจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งภัยแล้ง ลมพายุ และน้ำท่วมไว้ล่วงหน้า

ซึ่งขณะนี้ผลไม้ภาคตะวันออกหลายชนิดกำลังออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ทั้งทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง ส่วนภาคเหนือมีทั้งลำไยและลิ้นจี่ที่ใกล้ออกสู่ตลาด สำหรับภาคตะวันตกมีลิ้นจี่ที่ขณะนี้ออกสู่ตลาดแล้วเช่นกัน

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า กรมส่งเสริมการเกษตรขอแนะนำวิธีการดูแลสวนไม้ผลในระยะหลังการเกิดพายุฤดูร้อน ดังนี้

- 1) สวนไม้ผลที่ได้รับผลกระทบจากพายุ สามารถที่จะฟื้นฟูได้โดยทำการตัดแต่งกิ่งที่ฉีกหัก หรือต้นไม้ที่โค่นล้มออกทันทีที่พื้นดินในบริเวณสวนแห่ง
- 2) ขณะที่ดินยังเปียกชื้นอยู่ เกษตรกรไม่ควรนำเครื่องจักรกลเข้าไปในสวน เพราะจะทำให้โครงสร้างดินถูกทำลายและอัดแน่นได้ง่าย
- 3) กรณีที่มีดินโคลนทับถมเข้ามาในสวน เมื่อดินแห้งให้ขุดหรือปาดเอาดินโคลนที่ทับถมออกจากบริเวณทรงพุ่มให้ลึกถึงระดับดินเดิม เพื่อให้การถ่ายเทอากาศดีขึ้น และหากต้นไม้เอนลง ให้ใช้เชือกหรือลวดดึงลำต้นให้ตั้งตรง โดยยึดไว้กับหลักหรือไม้ผลต้นอื่น พร้อมตัดแต่งกิ่งออก 1 ใน 3 ของที่มีอยู่

ซึ่งจะช่วยให้ต้นไม้ผลฟื้นตัวเร็วขึ้น จากนั้นควรฉีดพ่นปุ๋ยทางใบให้แก่ไม้ผล และเมื่อดินแห้งเป็นปกติ ควรพรวนดินเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้แก่รากพืช ซึ่งจะทำให้รากแตกใหม่ได้ดีขึ้น และควรใส่ปุ๋ยบำรุงต้นด้วย

- 4) หากสังเกตเห็นต้นไม้ผลใบเหี่ยวเฉา ควรให้น้ำอย่างน้อย 7-10 วันต่อครั้ง หรือให้น้ำปริมาณเพียงพอกับความต้องการของพืช เพื่อช่วยให้ไม้ผลผ่านช่วงแล้งไปได้

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้สั่งการให้สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด และเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ให้คำแนะนำ และประสานงานเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรเบื้องต้นแล้ว

สำหรับกรณีพื้นที่เกษตรกรได้รับความเสียหายสิ้นเชิง เกษตรกรจะได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 คือ เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรก่อนเกิดภัย

โดยจะได้รับความช่วยเหลือครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว ไร่ละ 1,340 บาท พืชไร่และพืชผัก ไร่ละ 1,980 บาท ไม้ผลไม้อื่นต้นและอื่น ๆ ไร่ละ 4,048 บาท ทั้งนี้เกษตรกรสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้าน

กรมส่งเสริมการเกษตร เตือนเกษตรกรรับมือพายุฤดูร้อนช่วง 24 - 26 เม.ย. 66 พร้อมเฝ้าระวังและป้องกันความเสียหาย

🕒 25 เมษายน 2023 📍 Thailandplus 📄 เกษตร - สิ่งแวดล้อม



Thailand+
18 minutes ago
กรุงเทพฯอนุรักษัระบ
ร่วมวางปะการังเทียม
รติฯ เกาะแสมสาร
<https://www.thailaies/695063>

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับที่ 3 เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน จะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 24 - 26 เมษายน 2566 ทำให้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนแผ่ลงทะเลจีนใต้ ส่งผลให้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้น ซึ่งลักษณะเช่นนี้จะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น

โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ จะเริ่มมีผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงใต้ก่อน ส่วนภาคอื่น ๆ จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไป **ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์** มีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกร จึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรตามภารกิจที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มความสามารถ

กรมส่งเสริมการเกษตร จึงขอให้เกษตรกรและประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบน ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย โดยเฉพาะสวนไม้ผลซึ่งเป็นพืชที่ปลูกครั้งเดียวอยู่ได้นานหลายปี เกษตรกรจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งภัยแล้ง ลมพายุ และน้ำท่วมไว้ล่วงหน้า ซึ่งขณะนี้ผลไม้ภาคตะวันออกหลายชนิดกำลังออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากทั้งทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง ส่วนภาคเหนือมีทั้งลำไยและลิ้นจี่ที่ใกล้ออกสู่ตลาด สำหรับภาคตะวันตกมีลิ้นจี่ที่ขณะนี้ออกสู่ตลาดแล้วเช่นกัน

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า กรมส่งเสริมการเกษตรขอแนะนำวิธีการดูแลสวนไม้ผลในระยะหลังการเกิดพายุฤดูร้อน ดังนี้

1. สวนไม้ผลที่ได้รับผลกระทบจากพายุ สามารถที่จะฟื้นฟูได้โดยทำการตัดแต่งกิ่งที่ฉีกหัก หรือต้นไม้ที่โค่นล้มออกทันทีที่พื้นดินในบริเวณสวนแห้ง
2. ขณะที่ดินยังเปียกชื้นอยู่ เกษตรกรไม่ควรนำเครื่องจักรกลเข้าไปในสวน เพราะจะทำให้โครงสร้างดินถูกทำลายและอัดแน่นได้ง่าย
3. กรณีที่มีดินโคลนทับถมเข้ามาในสวน เมื่อดินแห้งให้ขุดหรือปาดเอาดินโคลนที่ทับถมออกจากบริเวณทรงพุ่มให้ลึกถึงระดับดินเดิม เพื่อให้การถ่ายเทอากาศดีขึ้น และหากต้นไม้เอนลง ให้ใช้เชือกหรือลวดดึงลำต้นให้ตั้งตรง โดยยึดไว้กับหลักหรือไม้ผลต้นอื่น พร้อมตัดแต่งกิ่งออก 1 ใน 3 ของที่มีอยู่ ซึ่งจะช่วยให้ต้นไม้ผลฟื้นตัวเร็วขึ้น จากนั้นควรฉีดพ่นปุ๋ยทางใบให้แก่ไม้ผล และเมื่อดินแห้งเป็นปกติ ควรพรวนดินเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้แก่รากพืช ซึ่งจะช่วยให้ราก แตกใหม่ได้ดีขึ้น และควรใส่ปุ๋ยบำรุงต้นด้วย
4. หากสังเกตเห็นต้นไม้ผลใบเหี่ยวเฉา ควรให้น้ำอย่างน้อย 7-10 วันต่อครั้ง หรือให้น้ำปริมาณเพียงพอกับความต้องการของพืช เพื่อช่วยให้ไม้ผลผ่านช่วงแล้งไปได้

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้สั่งการให้สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด และเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ให้คำแนะนำ และประสานงานเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรเบื้องต้นแล้ว สำหรับกรณีพื้นที่เกษตรกรได้รับความเสียหายสิ้นเชิง เกษตรกรจะได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 คือ เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรก่อนเกิดภัย

โดยจะได้รับความช่วยเหลือครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว ไร่ละ 1,340 บาท พืชไร่และพืชผัก ไร่ละ 1,980 บาท ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่น ๆ ไร่ละ 4,048 บาท ทั้งนี้เกษตรกรสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้านท่าน



เรื่องเล่า ชาวเกษตร

22 hours ago



กรมส่งเสริมการเกษตร เตือนเกษตรกรรับมือพายุฤดูร้อนช่วง 24 - 26 เม.ย. 66 ฝ้าระวังและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น พร้อมสั่งการเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมช่วยเหลือเกษตรกรเบื้องต้นและหลังเกิดภัย

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับที่ 3 เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน จะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 24 - 26 เมษายน 2566 ทำให้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้ ส่งผลให้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้ ส่งผลให้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้



เกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช

กรมส่งเสริมการเกษตรขอสงวนสิทธิ์ในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืชที่ประสบภัยพิบัติด้านพืชในช่วงวันที่ 24 - 26 เมษายน 2566 โดยมีรายละเอียดการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช ดังนี้

หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ

- 1. เกษตรกรต้องเป็นเกษตรกรที่ลงทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร
- 2. เกษตรกรต้องประสบภัยพิบัติด้านพืชในช่วงวันที่ 24 - 26 เมษายน 2566
- 3. เกษตรกรต้องประสบภัยพิบัติด้านพืชที่ส่งผลให้ผลผลิตพืชเสียหายเกิน 30%

ขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือ

- 1. เกษตรกรต้องยื่นคำขอรับความช่วยเหลือต่อสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติ
- 2. เกษตรกรต้องยื่นหลักฐานการประสบภัยพิบัติด้านพืช
- 3. เกษตรกรต้องยื่นหลักฐานการเสียหายของผลผลิตพืช

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.doe.go.th

NNT สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ NATIONAL NEWS BUREAU OF THAILAND หน้าหลัก หมวดหมู่ข่าว

เตือนผู้ประกอบการระวังเกลือผสม แนะนำซื้อเกลือจาก 37 แหล่งจำหน่ายที่เชื่อถือได้

24 เม.ย. 2566  views 175

    



ระวังเกลือผสม

 thainews.prd.go.th  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์  nnthotnews  nnt_thainews

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้รับแจ้งจากเกษตรกรชาวนาเกลือในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและสมุทรสงครามว่า ขณะนี้ผู้ค้าเกลือบางราย ได้นำเกลือสินเธาว์ หรือเกลือทะเลที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ มาผสมกับเกลือทะเลไทยเพื่อเป็นการลดต้นทุนและจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการที่ใช้เกลือทะเลไทยเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยแอบอ้างว่าเป็นเกลือทะเลไทย แต่เนื่องจากเกลือสินเธาว์หรือเกลือทะเลที่นำเข้ามาจากต่างประเทศมีคุณสมบัติต่างจากเกลือทะเลไทย จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้เกลือผสมได้รับความเสียหาย ทำให้ผู้ประกอบการได้รับความเดือดร้อน ส่งผลทำให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในคุณภาพของเกลือทะเลไทย จนอาจกระทบต่อเสถียรภาพของราคาเกลือทะเลไทยในอนาคตได้ และเพื่อป้องกันความเสียหายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เกลือที่ไม่ได้มาตรฐาน

กรมส่งเสริมการเกษตร ขอแนะนำให้ผู้ประกอบการพิจารณาเลือกซื้อเกลือจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ได้แก่ เกษตรกรผู้ทำนาเกลือทะเล หรือองค์กรเกษตรกร เช่น กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์ หรือผู้ค้าเกลือที่มีที่ตั้งเป็นหลักแหล่ง สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของเกลือได้ หรือผู้ค้าเกลือที่ประกอบกิจการมานานจนเป็นที่น่าเชื่อถือ เป็นต้น ทั้งนี้แหล่งจำหน่ายเกลือทะเลที่ได้มาตรฐานอย่างเป็นทางการมี 37 แห่ง ในพื้นที่ 7 จังหวัดที่ทำนาเกลือ

กรมส่งเสริมการเกษตร เตือนผู้ประกอบการระวังเกลือผสม แฉชื่อเกลือจาก 37 แหล่งจำหน่ายที่เชื่อถือได้ ป้องกัน ผลิตภัณฑ์เสียหาย

ทั่วไป 24 เม.ย. 66 13:23



นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้รับแจ้งจากเกษตรกร ชาวนาเกลือในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและสมุทรสงครามว่า ขณะนี้มีผู้ค้าเกลือบางราย ได้นำเกลือสินเธาว์หรือเกลือทะเลที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ มาผสมกับเกลือทะเลไทยเพื่อเป็นการลดต้นทุน และจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการที่ใช้เกลือทะเลไทยเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยแอบอ้างว่าเป็นเกลือทะเลไทย แต่เนื่องจากเกลือสินเธาว์หรือเกลือทะเลที่นำเข้ามาจากต่างประเทศมีคุณสมบัติต่างจากเกลือทะเลไทย จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้เกลือผสมได้รับความเสียหาย ทำให้ผู้ประกอบการได้รับความเดือดร้อน ส่งผลทำให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในคุณภาพของเกลือทะเลไทย จนอาจกระทบต่อเสถียรภาพของราคาเกลือทะเลไทยในอนาคตได้



อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อป้องกันความเสียหายต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เกลือที่ไม่ได้มาตรฐาน กรมส่งเสริมการเกษตร จึงขอแนะนำให้ผู้ประกอบการพิจารณาเลือกซื้อเกลือจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ได้แก่ เกษตรกรผู้ทำนาเกลือทะเล หรือองค์กรเกษตรกร เช่น กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์ หรือผู้ค้าเกลือที่มีที่ตั้งเป็นหลักแหล่ง สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของเกลือได้ หรือผู้ค้าเกลือที่ประกอบกิจการมานานจนเป็นที่น่าเชื่อถือ เป็นต้น ทั้งนี้ แหล่งจำหน่ายเกลือทะเลที่ได้มาตรฐานอย่างเป็นทางการมี 37 แห่ง

ในพื้นที่ 7 จังหวัดที่ทำนาเกลือ มีดังนี้ จ.สมุทรสาคร 11 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์กรุงเทพ จำกัด, สหกรณ์การเกษตรนาเกลือสมุทรสาคร จำกัด, วิสาหกิจชุมชนตลาดเกษตรสมุนไพรมะขาม, วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่เกลือทะเล หมู่ 5 ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร, วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่เกลือทะเล หมู่ 9 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร, วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรรักษาดีบ้านน้องพร ตำบลโคกขาม, วิสาหกิจชุมชนเกษตรเชิงวิถีชุมชน ตำบลกาหลง, วิสาหกิจชุมชนนาเกลือสัมพันธ์, วิสาหกิจชุมชนเกลือบางซุดสมุทรสาคร, วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรรัญจิดา และวิสาหกิจชุมชนศูนย์อาชีพตำบลบางโพธิ์ จ.สมุทรสงคราม 12 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรนาเกลือสมุทรสงคราม จำกัด, สหกรณ์การเกษตรนาเกลือบางแก้ว จำกัด, สมาพันธ์ชาวนาเกลือทะเลไทย, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปน้ำปลาบางนางลี่, วิสาหกิจชุมชนเรือนสมุทร 2, วิสาหกิจชุมชนบ้านเกลือชาวสมุนไพรมะขาม, วิสาหกิจชุมชนซีโรสมาเก็ตติ้ง, วิสาหกิจชุมชนพัฒนาคุณภาพเกลือสมุทรสงคราม, วิสาหกิจชุมชนเกลือสมุนไพรมะขามใหญ่, วิสาหกิจชุมชนบ้านเพียงพอสุมุนไพรมะขาม, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบางแก้ว และวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรเกลือสมุทรบางแก้ว จ.เพชรบุรี 4 แห่ง ได้แก่ ชุมชนสหกรณ์เกลือทะเลไทย จำกัด, สหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุรี จำกัด, กลุ่มเกษตรกรทำนาเกลือบ้านแหลม และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพเกลือทะเลกึ่งหันทอง จ.ชลบุรี 3 แห่ง ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรรวงค์พร, วิสาหกิจชุมชนตำหรับสัมพันธ์ และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ จ.ฉะเชิงเทรา 2 แห่ง ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีบางปะกงและผลิตภัณฑ์ชุมชน และวิสาหกิจชุมชนนาเกลือบางปะกง จ.จันทบุรี 1 แห่ง คือ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรมะขามใจองงค์ และ จ.ปัตตานี 5 แห่ง ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเกลือสมุทรต้นหยงลูโละ, วิสาหกิจชุมชน Herb Home, วิสาหกิจชุมชนบาราโหมพิชิตไอโอดีน, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกลือเม็ดบ้านบานา และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาเกลือบานา หมู่ที่ 2

ออกโรงเตือนผู้ประกอบการระวังเกลือผสม

กรมส่งเสริมการเกษตร เตือนผู้ประกอบการระวังเกลือผสม แนะซื้อเกลือจาก 37 แหล่งจำหน่ายที่เชื่อถือได้ ป้องกันผลิตภัณฑ์เสียหาย

24 เมษายน 2566 14:32 น. เกษตร



นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้รับแจ้งจากเกษตรกรกรชาวนาเกลือในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและสมุทรสงคราม ว่า ขณะนี้มีผู้ค้าเกลือบางราย ได้นำเกลือสินเธาว์หรือเกลือทะเลที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ มาผสมกับเกลือทะเลไทย เพื่อเป็นการลดต้นทุน และจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการที่ใช้เกลือทะเลไทย เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยแอบอ้างว่าเป็นเกลือทะเลไทย แต่เนื่องจากเกลือสินเธาว์หรือเกลือทะเลที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ มีคุณสมบัติต่างจากเกลือทะเลไทย จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้เกลือผสมได้รับความเสียหาย ทำให้ผู้ประกอบการได้รับความเดือดร้อน ส่งผลทำให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในคุณภาพของเกลือทะเลไทย จนอาจกระทบต่อเสถียรภาพของราคาเกลือทะเลไทยในอนาคตได้

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความเสียหายต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เกลือที่ไม่ได้มาตรฐาน กรมส่งเสริมการเกษตร จึงขอแนะนำให้ผู้ประกอบการพิจารณาเลือกซื้อเกลือจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ได้แก่ เกษตรกรผู้ทำนาเกลือทะเล หรือองค์กรเกษตรกร เช่น กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์ หรือผู้ค้าเกลือที่มีที่ตั้งเป็นหลักแหล่ง สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของเกลือได้ หรือผู้ค้าเกลือที่ประกอบกิจการมานานจนเป็นที่น่าเชื่อถือ เป็นต้น ทั้งนี้ แหล่งจำหน่ายเกลือทะเลที่ได้มาตรฐานอย่างเป็นทางการมี 37 แห่ง ในพื้นที่ 7 จังหวัดที่ทำนาเกลือ มีดังนี้ จ.สมุทรสาคร 11 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์กรุงเทพ จำกัด, สหกรณ์การเกษตรนาเกลือสมุทรสาคร จำกัด, วิสาหกิจชุมชนตลาดเกษตรสมุนไพโร, วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่เกลือทะเล หมู่ 5 ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร, วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่เกลือทะเล หมู่ 9 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร, วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรรวมชาติ บ้านน้องพร ตำบลโคกขาม, วิสาหกิจชุมชนเกษตรเชิงวิถีชุมชน ตำบลกาหลง, วิสาหกิจชุมชนนาเกลือสัมพันธ์, วิสาหกิจชุมชนเกลือบางซุดสมุทรสาคร, วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรรัตนา และวิสาหกิจชุมชนศูนย์อาชีพ ตำบลบางโทรัด

จ.สมุทรสงคราม 12 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรนาเกลือสมุทรสงคราม จำกัด, สหกรณ์การเกษตรนาเกลือบางแก้ว จำกัด, สมาพันธ์ชาวนาเกลือทะเลไทย, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแป้งรำตำบลบางนางลี่, วิสาหกิจชุมชนเรือนสมุทร 2, วิสาหกิจชุมชนบ้านเกลือชาวสมุนไพรรไทยดี, วิสาหกิจชุมชนซีไรชมาเกิดตั้ง, วิสาหกิจชุมชนพัฒนาคุณภาพเกลือสมุทรสงคราม, วิสาหกิจชุมชนเกลือสมุนไพรรลาดใหญ่, วิสาหกิจชุมชนบ้านเพียงพอสมุนไพโร, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบางแก้ว และวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรเกลือสมุทร บางแก้ว

เดือนระวัง!! เกลือผสม แนะซื้อจาก 37 แหล่งจำหน่ายที่เชื่อถือได้เท่านั้น

🕒 เมษายน 24, 2023 📍 kasettumkin 📍 สถานีข่าววันนี้, โคร ท่าอะไร ที่ไหน 📍 เกลือผสม, เดือนระวังเกลือผสม, แนะซื้อเกลือจาก 37 แหล่งจำหน่าย

   0 Shares



นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้รับแจ้งจากเกษตรกรชาวนาเกลือในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและสมุทรสงครามว่า ขณะนี้มีผู้ค้าเกลือบางราย ได้นำเกลือสินเธาว์หรือเกลือทะเลที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ มาผสมกับเกลือทะเลไทยเพื่อเป็นการลดต้นทุน และจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการที่ใช้เกลือทะเลไทยเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยแอบอ้างว่าเป็นเกลือทะเลไทย แต่เนื่องจากเกลือสินเธาว์หรือเกลือทะเลที่นำเข้ามาจากต่างประเทศมีคุณสมบัติต่างจากเกลือทะเลไทย จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้เกลือผสมได้รับความเสียหาย ทำให้ผู้ประกอบการได้รับความเดือดร้อน ส่งผลทำให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในคุณภาพของเกลือทะเลไทย จนอาจกระทบต่อเสถียรภาพของราคาเกลือทะเลไทยในอนาคตได้

เพื่อป้องกันความเสียหายต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เกลือที่ไม่ได้มาตรฐาน กรมส่งเสริมการเกษตร จึงขอแนะนำให้ผู้ประกอบการพิจารณาเลือกซื้อเกลือจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ได้แก่ เกษตรกรผู้ทำนาเกลือทะเล หรือองค์กรเกษตรกร เช่น กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์ หรือผู้ค้าเกลือที่มีที่ตั้งเป็นหลักแหล่ง สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของเกลือได้ หรือผู้ค้าเกลือที่ประกอบกิจการมานานจนเป็นที่น่าเชื่อถือ เป็นต้น ทั้งนี้ แหล่งจำหน่ายเกลือทะเลที่ได้มาตรฐานอย่างเป็นทางการมี 37 แห่ง ในพื้นที่ 7 จังหวัดที่ทำนาเกลือ มีดังนี้

จ.สมุทรสาคร 11 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์กรุงเทพ จำกัด, สหกรณ์การเกษตรนาเกลือสมุทรสาคร จำกัด, วิสาหกิจชุมชนตลาดเกษตรสมุนไพรมะพร้าว, วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่เกลือทะเล หมู่ 5 ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร, วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่เกลือทะเล หมู่ 9 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร, วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรธรรมชาติบ้านน่องพร ตำบลโคกขาม, วิสาหกิจชุมชนเกษตรเชิงวิถีชุมชน ตำบลกาหลง, วิสาหกิจชุมชนนาเกลือสัมพันธ์, วิสาหกิจชุมชนเกลือบางซุดสมุทรสาคร, วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรรัตถุธิตา และวิสาหกิจชุมชนศูนย์อาชีพ ตำบลบางโพธิ์

จ.สมุทรสงคราม 12 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรนาเกลือสมุทรสงคราม จำกัด, สหกรณ์การเกษตรนาเกลือบางแก้ว จำกัด, สมาพันธ์ชาวนาเกลือทะเลไทย, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวตำบลบางนางลี่, วิสาหกิจชุมชนเรือนสมุทร 2, วิสาหกิจชุมชนบ้านเกลือชาวสมุนไพรมะพร้าวไทยดี, วิสาหกิจชุมชนซีโรสมาเก็ตตี้, วิสาหกิจชุมชนพัฒนาคุณภาพเกลือสมุทรสงคราม, วิสาหกิจชุมชนเกลือสมุนไพรมะพร้าวขนาดใหญ่, วิสาหกิจชุมชนบ้านเพียงพอสุมุนไพรมะพร้าว, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบางแก้ว และวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรเกลือสมุทร บางแก้ว

จ.เพชรบุรี 4 แห่ง ได้แก่ ชุมชนสหกรณ์เกลือทะเลไทย จำกัด, สหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุรี จำกัด, กลุ่มเกษตรกรทำนาเกลือบ้านแหลม และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพเกลือทะเลกังหันทอง,จ.ชลบุรี 3 แห่ง ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรรวมทรัพย์, วิสาหกิจชุมชนตำหรับสัมพันธ์ และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพเทศบาลตำบลดอนห้วยพ้อ,จ.ฉะเชิงเทรา 2 แห่ง ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีบางปะกงและผลิตภัณฑ์ชุมชน และวิสาหกิจชุมชนนาเกลือบางปะกง,จ.จันทบุรี 1 แห่ง คือ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรมะพร้าวใจองงค์,และ จ.ปัตตานี 5 แห่ง ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเกลือสมุทรต้นหยงลูโละ, วิสาหกิจชุมชน Herb Home, วิสาหกิจชุมชนบาราโหมพิชิตไอโอดีน, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกลือเม็ดบ้านบานา และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาเกลือบานา หมู่ที่ 2 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี